



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มติ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ม.ท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๑๗๘ - ๒๑๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้คัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกร ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ พร้อมทั้งโครงร่างผลงาน และแนวคิดในการพัฒนางานของข้าราชการจำนวน ๕ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และให้ข้าราชการดังกล่าวส่งผลงานให้พิจารณาประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวน ๔ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด) โดยการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วย

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติและโครงร่างผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นายอาจชีวิน บุญเทศ</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปทุมธานี</p> <p>๑๗๗๓</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปทุมธานี</p> <p>๑๗๗๓</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ เป็นเทศบาลตำบล เชียงรากใหญ่ ตลอดจนดำเนินการสรรหา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ เป็นการชั่วคราว</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>
๒	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นายสุรชาติ อินทรประสิทธิ์</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สระบุรี</p> <p>๓๐๐๐</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สระบุรี</p> <p>๓๐๐๐</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การชักจูงการเตรียมความพร้อมใน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี</p>
๓	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นางสาวสาวิตรี อุปันนาค</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงราย</p> <p>๑๐๗๑</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงราย</p> <p>๑๐๗๑</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขอ อนุมัติส่งจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น</p>

พิภพ

Som

Varia

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นางสาวชนาภัทร วงศ์คำ</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำแพงเพชร</p> <p>๗๐๗</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำแพงเพชร</p> <p>๗๐๗</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้รับบำนาญ ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับการยื่นขอรับ บำเหน็จบำนาญ ด้วยตนเองผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p>
๕	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นายยุทธพงศ์ บุญครบ</p> <p>นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภูเก็ต</p> <p>๒๒๒๗</p> <p>นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภูเก็ต</p> <p>๒๒๒๗</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๓ ของผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต</p> <p>เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งเพิ่มโทษพนักงานส่วนตำบล เป็นปลดออกจากราชการ</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการบังคับคดี ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองให้ คู่กรณีชำระหนี้โดยให้ใช้เงิน หรือส่งมอบ ทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature